

Đề cương chủ đề 4:

**NGƯỜI THỢ MÁY TÔN ĐỨC THẮNG LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA
CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

1. Đồng chí Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên thuộc giai cấp công nhân đi vào cách mạng vô sản. (3 điểm)

- Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược, chứng kiến cảnh “ nước mất nhà tan”, sự bóc lột thậm tệ và tội ác của giặc với đồng bào đã khơi dậy nơi Tôn Đức Thắng lòng yêu nước, căm thù giặc.

- Năm 1906, khi vừa đặt chân đến Sài Gòn, Tôn Đức Thắng đã nhận thức được tầm quan trọng của sự hiểu biết về chuyên môn kỹ thuật để có thể làm chủ máy móc, làm chủ nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống. Người đã chọn con đường học việc và làm thợ. Từ đó, Tôn Đức Thắng đã hòa nhập vào phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn.

- Với hành động kéo cờ phản chiến trên chiến hạm France ở Biển Đen (20/4/1919), có thể nói Tôn Đức Thắng đã khắc họa diện mạo kiên cường của công nhân Sài Gòn và của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong phong trào công nhân và phong trào cách mạng thế giới, khẳng định sự gắn bó tất yếu giữa phong trào công nhân; phong trào yêu nước với tư tưởng cách mạng vô sản trong thời đại mới.

2. Thành lập Công hội bí mật và lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn: (5 điểm)

Năm 1920, Tôn Đức Thắng thành lập Công hội bí mật. Bằng kinh nghiệm thực tiễn từ phong trào công nhân trong và ngoài nước, Tôn Đức Thắng đã gây dựng thành công một tổ chức của giai cấp công nhân, làm cho phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh, đấu tranh giành quyền lợi cho giai cấp và dân tộc. Đây là vai trò và công lao lớn nhất của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn. Từ năm 1925 trở đi, bằng phẩm chất người thợ và kiên định lập trường của giai cấp công nhân, Tôn Đức Thắng đã giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức và lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Người đã góp phần tích cực vào việc đặt nền móng cho sự hình thành An Nam Cộng sản Đảng, rồi sau đó hợp nhất cùng Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Người thợ máy Tôn Đức Thắng – niềm tự hào của công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh: (2 điểm).

Đồng chí Tôn Đức Thắng có gần 20 năm gắn bó với phong trào công nhân Sài Gòn, với nhân dân Sài Gòn, từ khi Người đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn năm 1906 cho đến những năm 1928 – 1929 (không kể thời gian ở Pháp). Và Người trở thành một trong những người lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam, của công nhân Việt Nam, của toàn dân tộc. Nhìn lại chặng đường đấu tranh cách mạng và lao động xây dựng đất nước của đội ngũ công nhân lao động thành phố từ khi tổ chức Công hội ra đời cho đến hôm nay, công nhân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng CNXH. Càng tự hào vì trong đội ngũ công nhân Sài Gòn có một người công nhân ưu tú, đã lãnh đạo phong trào công nhân đảm nhận vai trò xung kích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc đó là người thợ máy Tôn Đức Thắng.